



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
20 เมษายน 2564



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 19 เม.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 1,390 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 1,384 ราย มาจากต่างประเทศ 6 ราย ป่วยสะสม 43,742 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย เสียชีวิตสะสม 104 ราย หายป่วยเพิ่ม 104 ราย หายป่วยสะสม 28,787 ราย ยังรักษา 14,851 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 142,671,134 ราย เสียชีวิต 3,041,959 ราย รักษาหาย 121,104,733 ราย ประเด็นในต่างประเทศที่น่าสนใจ ได้แก่ สร.ชิลี ระบุ วัคซีนซิโนแวค ป้องกันโควิดแบบแสดงอาการได้ 67% อินเดีย ผู้ติดเชื้อสะสมเกินกว่า 15 ล้านราย มากสุดในเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของโลก ฟิลิปปินส์ จะเริ่มกลับมาฉีดวัคซีนแอสตรา ให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปอีกครั้ง หลังพบประโยชน์มากกว่าเสี่ยง มาเลเซีย ระบุ บุคลากรสาธารณสุขติดเชื้อโควิดน้อยมากหลังฉีดวัคซีน

#### ประเด็นที่มีผลกระทบ

##### 1.ข้อเสนอให้รัฐจัดหาชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (mcof, thaipbs)

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีที่มีผู้เสนอให้รัฐบาลจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิดด้วยตัวเอง ว่า ชุดตรวจโควิด 19 โดยการหาเชื้อจากโปรตีนเรียกว่า Rapid Ag test มีลักษณะเป็นแถบตรวจสำหรับหยดน้ำยาที่มีเนื้อเยื่อจากการแยงจมูก หากตรวจหลังรับเชื้อหรือเลยช่วง 7-10 วันหลังมีอาการ อาจให้ผลลบปลอมและนำไปสู่การแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่นได้ การแปลผลต้องอาศัยความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ประชาชนทั่วไปไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ส่วนการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ในห้องปฏิบัติการที่เป็นวิธีมาตรฐาน สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก และมีความแม่นยำมากที่สุด อย.ได้อนุญาตน้ำยาที่ใช้ในการตรวจด้วยวิธี RT-PCR มากกว่า 80 ผลิตภัณฑ์จากหลากหลายบริษัท เพียงพอสำหรับการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการกว่า 270 แห่งทั่วประเทศ

##### 2.ใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ one31

-จากกระแสข่าวสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสามารถรักษาโรคโควิด 19 ได้ ทำให้มีประชาชนไปหาซื้อที่รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประชาชนจากจังหวัดต่างๆ ทั้งในพื้นที่สีแดงและพื้นที่สีส้ม จนต้องจำกัดให้ซื้อได้รายละ 1 กล่อง

##### 3.ผอ.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่โพสต์ขาดแคลน Favipiravir

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd, Facebook

-นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต แพทย์รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ ที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เชียงใหม่ หมดสต็อก ขณะที่ยังมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่อีกกว่า 2,000 ราย จึงต้องการให้ขอความช่วยเหลือไปถึงผู้บริหารส่วนกลาง โดยในเวลาต่อมาได้ลบโพสต์เดิมออก และโพสต์ข้อความใหม่ว่า มีการจัดการรวบรวมสต็อกยาใหม่ ทำให้ฟรุ้งนี้จะได้รับยาเพิ่มเติม พร้อมขอบคุณผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 1 ผอ.รพ.นครพิงค์ และ ผอ.และรอง ผอ.รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์

##### 4.รายงานพบผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, TNN

-ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เผย มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดติดเชื้อโควิด 1 ราย เร่งสอบสวนไทม์ไลน์ พร้อมปิดสำนักงานพ่นยาฆ่าเชื้อ ฝักระวังบุคคลใกล้ชิดตามมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, INN, isaranews, kapook, mcof)

-ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ติดเชื้อ อ.หัวหิน เสียชีวิต 1 ราย ได้รับเชื้อจากญาติที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง นครพนม ผู้ป่วยสะสม 33 ราย ส่วนใหญ่เป็นคลัสเตอร์สถานบันเทิง กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการรักษาแล้วกว่า 1,000 ราย เชียงใหม่ ติดเชื้อเพิ่ม 116 ราย สะสม 2,349 ราย อ.เมือง ติดเชื้อสูงสุด 1,185 ราย พิษณุโลก จนท. นำรถขบวนนิรภัยพระราชทานเข้าไปเก็บตัวอย่างกลุ่มเสี่ยงในม.นครสวรรค์ และชุมชนใกล้เคียง หลังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากเชื่อมโยงกับสถานบันเทิง ล่าสุดพบเพิ่มอีก 26 ราย สะสม 156 ราย ลำพูน ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย สะสม 141 ราย เตรียมรพ.สนามไว้ 1 แห่ง แพร่ ติดเชื้อสะสม 44 ราย พบพระสงฆ์ติดเชื้อ มีคำสั่งให้ทุกวัดงดกิจกรรมทุกชนิดที่มีการรวมกลุ่ม กระบี่ ติดเชื้อเพิ่ม 33 ราย เลย ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เชื่อมโยงผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า

สะสม 16 ราย

### 5.ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามกฎ รพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เพจ Infectious ง่ายนิดเดียว โพสต์ข้อความว่า ผู้ติดเชื้อหลายรายในรพ.สนามไม่ยอมปฏิบัติตามกฎ 1.ไม่ยอมวัดสัญญาณชีพตามเวลาที่กำหนด 2.โรงแรมที่มีห้องแอร์ เรียกร้องอยู่ห้องเดียว 3.ข้าวที่แจกหาย ไม่มากินตามเวลา ตื่นสาย 4.ไม่ให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5.สิ่งของมาส่งเกินเวลา 6.ชุดรพ.ไม่ส่งตามเวลา ทำให้เสื้อผ้าไม่พอใช้ ทีมแพทย์จึงขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎด้วย และขอบคุณครับสำหรับคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

### 6.ชี้แจงกรณีรพ.เก็บค่ามัดจำรักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : facebook

-พล.ต. เจริญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ชี้แจงกรณีมีการร้องเรียนว่ารพ.เรียกเก็บเงินและวางเงินมัดจำจากผู้ป่วยโควิด 19 ว่าเป็นการเรียกเก็บจากผู้ป่วยโควิดที่ต้องการห้องพิเศษ ซึ่งเป็นห้องเตียงเดี่ยว จึงต้องจ่ายเงินเพิ่มและวางมัดจำ หากจะใช้สิทธิรักษาฟรีตามที่รัฐกำหนดต้องใช้บริการหอผู้ป่วยสามัญรวมที่รพ.จัดไว้ให้

### 7.โควิดติดซ้ำได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เผย โควิด 19 เป็นโรคที่เป็นแล้วเป็นอีกได้ จากการติดตามภูมิคุ้มกันของผู้น่าป่วยจากโควิดครบ 1 ปี พบว่า ภูมิคุ้มกันจะเริ่มลดลงตั้งแต่ 3-6 เดือนหลังติดเชื้อ ทั้งนี้ โควิดเป็นโรคที่ระยะฟักตัวสั้น ส่วนใหญ่ 2-7 วัน ต่างจากโรคหัด โรคสุกใส ที่มีระยะฟักตัวนานกว่า วัคซีนจึงป้องกันโรคได้ดีกว่าโรคที่ระยะฟักตัวสั้นซึ่งต้องอาศัยระดับภูมิคุ้มกันที่ลอยระดับสูงตลอดเวลา

### 8.ข้อเสนอแนะในสื่อออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : Twitter

-ผู้ใช้งาน @noomon\_monvee ระบุ อยากเห็นการทำงานเชิงรุก เนื่องจากเห็นคนเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูงสุดแต่ไม่กักตัว และเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐด้วย

### มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ประชาชาติ, สปริงนิวส์)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย แนวทางให้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่รุนแรงแยกตัวอยู่ที่บ้านเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ก่อน ตอนนี้ยังให้ผู้ป่วยทุกรายเข้ารับการรักษาในรพ.เท่านั้น โดยแนวทางจะกำหนดว่า ผู้ที่ตรวจพบเชื้อควรได้รับการจัดแยกเพื่อการดูแลรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการควรได้รับการดูแลรักษาในรพ. หรือรพ.สนาม หรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการควรแยกตัวจากผู้อื่นไม่น้อยกว่า 14 วันเช่นเดียวกัน รพ.อาจพิจารณาให้ผู้ติดเชื้อใช้ที่พักอาศัยเป็นสถานที่แยกตัว อาทิ บ้านเดี่ยว หอพัก หรือ คอนโดมิเนียม โดยเกณฑ์การพิจารณาคือ 1.เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ 2.มีอายุไม่เกิน 40 ปี 3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 4.มีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน 5.ไม่มีภาวะอ้วน 6.ไม่มีโรคร่วม 7.ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง ส่วนการดำเนินการของรพ. คือ 1.ประเมินความเหมาะสม 2.ลงทะเบียนผู้ติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์การแยกตัวที่บ้านในระบบของรพ. 3.ถ่ายภาพรังสีทรวงอก หากพบความผิดปกติ แนะนำให้เข้ารับการรักษาที่รพ. 4.แนะนำการปฏิบัติตัว 5.ติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อ 6.จัดช่องทางติดต่อในกรณีผู้ติดเชื้อมีอาการเพิ่มขึ้นหรือภาวะฉุกเฉิน 7.จัดระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วยไปยังรพ. 8.ให้ความมั่นใจในมาตรฐานการดูแลรักษา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, thaipbs, thebangkokinsight, newtv, thailandplus, thaigov)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่า ขณะนี้มี Hospital ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 23 แห่ง จำนวน 4,900 เตียง ดูแลผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ 2 พันเตียง สามารถปรับเพิ่มให้ได้ 5-7 พันเตียง ซึ่งจะช่วยลดแออัดในรพ.ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, mcot

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจรพ.สนาม ที่สถาบันบำราศนราดูร พบว่าตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีผู้เดินทางมาตรวจหาเชื้อโควิดเฉลี่ยวันละ 600-700 คน ทั้งจากกทม.และปริมณฑล พบผู้ติดเชื้อวันละ 50-60 คน ย้ำการป้องกันส่วนบุคคลยังมีความจำเป็น ต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำอยู่ในระยะเฝ้าระวัง 14 วัน หากกิจกรรมที่ส่งเสริมต่อการสร้างสุขภาพดี เช่น ออกกำลังกาย ง่าย ๆ อยู่กับบ้าน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที พร้อมเลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ ครอบคลุม เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน หากเลือกสิ่งเดลิเวอรี่ต้อง

ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ลดการแพร่และกระจายเชื้อโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, INN, mthai, sanook)

-อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน โดนต้องสวมให้ถูกวิธีและต้องสะอาด ไม่เปียกชื้น หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ประชาชนทั่วไปให้ทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด หากเป็นผู้ป่วยในรพ. ให้ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ ที่สำคัญต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนสวมและหลังทิ้งหน้ากาก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, infoquest, thaigov, thailandplus, acnews, newtv, thaipbs, INN, mcot)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เผย ผู้ได้รับวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย ตั้งแต่ 28 ก.พ. - 18 เม.ย. รวม 618,583 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 535,925 ราย และได้รับครบ 2 เข็ม 82,658 ราย ยืนยันการฉีดวัคซีนของไทยไม่ช้า ที่การฉีดน้อย เพราะช่วงแรกมีวัคซีนจำกัด แต่ก็สามารถฉีดได้มากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม ฉีดไป 5 หมื่นโดส กัมพูชา 4 แสนโดส ส่วนอินโดนีเซียมีข้อตกลงร่วมวิจัยกับจีนตั้งแต่ยังไม่ทราบถึงประสิทธิภาพของวัคซีน จึงทำให้ฉีดไปจำนวนมาก นอกจากนี้ ได้จัดหาเพิ่มเติมมาแล้ว และการนำวัคซีนไปฉีดในพื้นที่ระบาดได้ประโยชน์ สำหรับผู้ติดเชื้อแล้วหากได้รับวัคซีนที่ได้รับการศึกษาวิจัยระดับภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมเข้าไปก็จะเกิดการ กระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ดี สำหรับโครงการโคแวกซ์ที่เกิดปัญหาไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนด เพราะส่วนหนึ่งของวัคซีนมาจากประเทศอินเดียซึ่งขณะนี้ถูกระงับการส่งออก แต่การที่ไทยเจรจากับบริษัทแอสตรา โดยตรง ทำให้ได้วัคซีนตามแผน โดยในเดือน พ.ค. จะเปิดให้ลงทะเบียนแสดงความจำนงฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจ ผ่านระบบไลน์ “หมอพร้อม” ซึ่งผู้ที่ไม่สะดวกจะมีระบบอื่นๆ รองรับ เช่น อสม. ส่วนผู้ป่วยในรพ. จะได้รับการติดต่อตามรายชื่อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ)

-กรมควบคุมโรค แนะนำข้อปฏิบัติเบื้องต้นกรณีทราบผลว่าติดเชื้อโควิด 19 ดังนี้ 1.เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและผลตรวจโควิด 2.แจ้งเบอร์โทรศัพท์กับหน่วยงานที่รับเรื่องเพื่อเข้ารับรักษา 3.งดออกจากที่พักหรือเดินทางข้ามจังหวัด 4.งดใกล้ชิดครอบครัวและผู้อื่น 5.แยกห้องน้ำ (ถ้าทำได้) 6.หากมีไข้ให้รับประทานยาพาราเซตามอล เช็ดตัวลดไข้ 7.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 8.แยกของใช้ส่วนตัว

**สื่อที่นำเสนอ :** ผู้จัดการออนไลน์

-กรมควบคุมโรค นำรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทานให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกย่านถนนข้าวสาร กทม. มีประชาชนมาตรวจประมาณ 700 คน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่ทำงานผับ-บาร์ และที่อาศัยย่านถนนข้าวสารที่เข้าข่ายสูงเสี่ยง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์มติชน

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. ยืนยัน อุปกรณ์การแพทย์ ทั้งหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุด PPE มีเพียงพอในการรองรับสถานการณ์การระบาดครั้งนี้ ส่วนยาต้องมีการจัดหาเพิ่ม โดยยาฟาวิพิราเวียร์ ต้องจัดหาอีกอย่างน้อย 3 ล้านเม็ด ปลายเดือนนี้จะเข้ามา 1 ล้านเม็ด อีก 2 ล้านเม็ด จะทยอยเข้ามาในเดือนพ.ค. ยารวมเต็มซีเวีย สำหรับผู้ป่วยอาการหนักที่ไม่สามารถรับประทานยาฟาวิพิราเวียร์ได้ ต้องจัดหาประมาณ 1,000 หลอด โดยรพ.วธ. มีการหารือและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, isaranews, nationtv, INN, kapook, mcot, thebangkokinsight)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุ บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศติดเชื้อโควิด 19 แล้ว 146 ราย พบ 33 ราย ติดจากการทำงานหรือการสัมผัสผู้ป่วยที่ไม่เปิดเผยมือใหม่ นอกจากนั้นเป็นการติดเชื้อจากผู้ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว สำหรับผู้ติดเชื้อวันนี้ 1,390 ราย ลดลงจาก 2 วันที่แล้ว แต่ยังวางใจไม่ได้ ขอร้องไม่ให้ตำหนิหรือกล่าวโทษผู้ติดเชื้อ เพราะต้องการความร่วมมือของคนไทยทุกคน เริ่มจากมาตรการส่วนตัว ต้องประเมินตัวเองตลอดเวลา หากสงสัยว่าติดเชื้อจะต้องแยกกักตัวทันที สังเกตอาการ ห้ามเดินทาง ห้ามไปในที่ชุมชน ห้ามพบปะนัดหมาย หากมีผลยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อให้โทรติดต่อรพ.ทันที ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่ 102 เป็นชายไทย อายุ 56 ปี อาชีพพนักงานเสิร์ฟในสถานบันเทิง กทม. มีโรคความดันโลหิตสูง เส้นเลือดในสมองตีบ ขณะอยู่ที่ จ.บุรีรัมย์ มีอาการไอ ซ้ำร้ายรับประทานเองและนอนพักรักษาที่บ้าน กระทั่งเหนื่อยหอบมากขึ้นจึงไปคลินิก ต่อมาเริ่มหายใจติดขัดจึงเข้ารับ. กระทั่งอาการทรุด หัวใจหยุดเต้น เจ้าหน้าที่ทำการฟื้นคืนชีพแต่ไม่ดีขึ้น ผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19 และเสียชีวิตในวันถัดมา, ผู้เสียชีวิตรายที่ 103 เป็นหญิงไทย อายุ 84 ปี มีโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจตีบ ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ต้องล้างไตเป็นประจำ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าที่ทำงานในสถานบันเทิงรัชดา, ผู้เสียชีวิตรายที่ 104 เป็นหญิงไทย อายุ 61 ปี อาชีพค้าขาย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไทรอยด์ มีประวัติรับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายก่อนหน้าซึ่งไปสถานบันเทิง อ.หัวหิน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า

-ศปก.ศบค. ระบุ แนวโน้มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง ผู้ป่วยอาการรุนแรงและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน และมีแนวโน้มระบาดต่อเนื่องไป รร. หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการต่างๆ ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางหากไม่จำเป็น เน้นมาตรการ Work from Home

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, แนวหน้า

-รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผอ.รพ.รามาริบัติ กล่าวว่า กลุ่มรพ.ระดับตติยภูมิทุกสังกัด ร่วมกันจัดหาเตียงไอซียูเพิ่ม 50-100% อาจยกเลิกกิจการบางอย่างเพื่อนำเตียงไอซียูมาเสริม ส่งบุคลากรมาช่วยกันแล้วส่งผู้ป่วยอาการหนักไปดูแลต่อ ถ้าสถานการณ์รุนแรงขึ้นมีแผนตั้งไอซียูสนาม ด้านนพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคม รพ.เอกชน ระบุ ในภาวะวิกฤติ รพ.เอกชนมีมาตรการแจ้งแก่สมาชิกคือ 1.เปิด hospital 2.ขยายจำนวนเตียงในรพ. รองรับคนไข้สี่เหลี่ยมและสี่แดง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ mcot

-นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงมาตรการป้องกัน COVID-19 ภายในรัฐสภา หลังข้าราชการเริ่มกลับมาทำงาน ว่ายังคงเน้นย้ำมาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวด และให้ข้าราชการส่วนหนึ่งปฏิบัติงานที่บ้าน ส่วนการฉีดวัคซีนให้ ส.ส. เห็นว่าขณะนี้วัคซีนยังไม่เพียงพอ จึงหารือกับ รมว.สธ. ได้รับคำชี้แจงว่าภายในสัปดาห์นี้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า ส.ส. น่าจะได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน จากนั้นจะกระจายไปกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, thebangkokinsight

-นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เผยความคืบหน้าการตรวจโควิด 19 เชิงรุกในผู้ประกันตน ว่า มีผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจแล้ว 3,738 ราย มีแผนขยายจุดตรวจไปยังจังหวัดพื้นที่สีแดง อาทิ ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ไปในสถานที่เสี่ยงและเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่ สธ. และ สปสช. กำหนด สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อจองคิวตรวจได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, thaipbs

-ก.ศึกษาธิการ ย้ำกำหนดเปิดเรียนวันที่ 17 พ.ค. ตามเดิม แต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น อาจเลื่อนเปิดวันที่ 1 มิ.ย. โดยพิจารณาเป็นพื้นที่ไปตามสถานการณ์ ยืนยันไม่ปิดโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ newtv

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ระบุ การแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เกิดจากการปล่อยให้มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางจนกระทั่งไวรัสมีการผันแปรของรหัสพันธุกรรม สิ่งที่ทำให้ควบคุมไม่อยู่ คือ พฤติกรรมไม่ระวังตนเอง มีการแพร่และการรับเชื้ออย่างง่ายดาย ซึ่งการผันแปรรหัสพันธุกรรมจะนำไปสู่การติดเชื้อใหม่ การฉีดวัคซีนไม่ได้ผล และอาจส่งผลให้การตรวจหาเชื้อด้วยกระบวนการ PCR ไม่พบเชื้อด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-เจ้าสัวซีพีใช้เงิน 200 ล้านบาท จัดหาน้ำดื่ม-อาหาร-อุปกรณ์แพทย์ ให้กับรพ.สนาม พร้อมฝากนายกฯ ต้องช่วยเอกชนนำเข้าวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thaipbs

-กองปราบปราม โพสต์เฟซบุ๊กว่า การถ่ายภาพผู้ป่วยหรือบุคคลอื่นขณะเข้ารับการรักษาหรือปฏิบัติหน้าที่ในรพ.สนาม แล้วส่งต่อหรือเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียโดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและอาจเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และอาจเข้าข่ายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ขอเตือนห้ามแอบส่งอาหารให้ผู้ติดเชื้อ

## บทความ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์คาบูกคาบอดอก

-มาตรการต่างๆ โดยเฉพาะมาตรการทางสังคม ทำให้คนรู้สึกอึดอัด เบื่อหน่าย และซึมเศร้า เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการแต่ละครั้งจึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดกลับมาทันทีและรุนแรงกว่าเดิม ความเสียหายทางเศรษฐกิจต้องยาวนานขึ้น ขณะที่วัคซีนที่ใช้ป้องกันโควิด 19 มีข้อจำกัดมากขึ้นทั้งเรื่องของคุณภาพและปริมาณ ซึ่งการที่ประชากรโลกได้รับวัคซีนช้ามากเท่าไรก็จะยิ่งเพิ่มจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นเท่านั้น การฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างรวดเร็วและทั่วถึง จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. กรุงเทพธุรกิจ

-ภาคเอกชนจะนำเข้าวัคซีนได้ก็ต่อเมื่อ 1.รัฐออกเอกสารรับรองให้ภาคเอกชนในนามของรัฐนำไปยื่นเป็นหลักฐานกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนว่านำเข้าภายใต้รัฐ ซึ่งกรณีนี้มีคำถามว่าหากเกิดผลข้างเคียงรุนแรงขึ้นจากการรับวัคซีน รัฐหรือเอกชนจะเป็นผู้ชดเชยเยียวยา หรือผู้รับต้องเซ็นยินยอมไม่เรียกร้อง 2.ให้ ออก. ในฐานะหน่วยงานของรัฐนำเข้าวัคซีนแล้วมาขายต่อให้ภาคเอกชน แต่จะมีคำถามว่าทำไมไม่นำมาฉีดฟรีเหมือนกับวัคซีนซิโนแวค ซึ่งจะช่วยให้คนไทยได้รับวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายที่กรมควบคุมโรคกำหนดได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะจองวัคซีนทางเลือกกับรพ.ใด ต้องประเมิน 2 ส่วน คือ 1.จะได้อะไรเร็วกว่าวัคซีนฟรีที่จะได้รับจากรัฐหรือไม่ เพราะจากการเจรจาในนามรัฐตั้งแต่ปี 2563 ยังได้รับเร็วสุดกลางปี 2564 และ 2.ยี่ห้อวัคซีนแตกต่างจากรัฐจัดให้ฟรีหรือไม่ เป็นยี่ห้อที่เราต้องการหรือไม่ ประสิทธิภาพประสิทธิภาพวัคซีนเป็นอย่างไร

นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ ออก.กำลังเจรจากับโมเดอร์นา เบื้องต้นบริษัทแจ้งว่าจะพยายามหาให้ได้ประมาณ 5 ล้าน

โดส แต่จะทยอยส่งมอบได้ตั้งแต่เดือนก.ค. เป็นต้นไป

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ย้ำว่า รพ.เอกชนจะเปิดให้จองวัคซีนโควิด 19 ล่วงหน้าโดยที่ยังไม่มีวัคซีนไม่สามารถทำได้ เนื่องจากยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและตัววัคซีน จะเข้าข่ายโฆษณาเกินจริง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน ทีมข่าวคุณภาพชีวิต

-เสนอข้อมูลจำนวนเตียงในรพ.สนาม-ฮอสพิเทล-ทั้งของรัฐและเอกชน โดย พญ.ปฐมพร ศิริประภาศิริ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ ระบุ ก่อนเข้ารพ.สนาม และฮอสพิเทล จะได้รับการตรวจ ซักประวัติ เอกซเรย์ปอด หากผลเอกซเรย์ปอดสงสัยว่าปอดอักเสบ จะส่งรพ. ส่วนกลุ่มที่ต้องอยู่รพ.สนาม และฮอสพิเทล คือ อาการไม่หนัก อายุน้อยกว่า 50 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ใช่ผู้พิการ และสามารถดูแลตัวเองได้ โดยพิจารณาตามเตียงที่ว่าง เพื่อให้ได้เข้าสู่ระบบเร็วที่สุด ลดการแพร่เชื้อ ลดการระบาด นอกจากนี้ กรมการแพทย์ได้เตรียมแผนการกักตัวที่บ้านไว้ด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กท.ธุรกิจ

-หยุด ชูเฟิง ผู้ร่วมก่อตั้งและซีโอโอ บ.แคนซิโน ไบโอโลจิส ประเทศจีน กล่าวว่า สัปดาห์หน้าจะร่วมกับสถาบันชีวเทคโนโลยีปักกิ่งทดลองทางคลินิก วัคซีนป้องกันโควิด 19 ชนิดสุดท้าย ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าชนิดอื่น โดยทางทฤษฎี วัคซีนชนิดนี้จะเข้าไปกระตุ้นที่เซลล์ในทางเดินหายใจ เท่ากับเพิ่มภูมิคุ้มกันหลายชั้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์

-ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าฟ้าทะลายโจรสามารถป้องกันโควิด 19 ได้ แต่มีงานวิจัยพบว่าการบริโภคฟ้าทะลายโจรในระดับที่ต่ำจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าการบริโภคในปริมาณที่สูง รวมถึงงานวิจัยในต่างประเทศพบว่าการกินฟ้าทะลายโจรปริมาณ 60 มก. สามารถป้องกันโรคภูมิแพ้และโรคไข้หวัด ช่วยลดความร้อนในร่างกาย แก้อักเสบ เจ็บคอ หากปริมาณเกินกว่านี้จะทำให้ร่างกายเย็นเกินไปและส่งผลเสียต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีกระชาย ขิงแก่ มะขามป้อม กระเทียม ใบโหระพา ใบกะเพรา ขมิ้นชัน ที่ช่วยสร้างเสริมภูมิป้องกันโควิด แต่ควรบริโภคในรูปแบบของอาหารที่หลากหลายสลับสับเปลี่ยนกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สปริงนิวส์

-สำนักโภชนาการ แนะนำสารอาหาร 5 ชนิดที่เสริมภูมิคุ้มกัน ได้แก่ วิตามินซี วิตามิน สังกะสี โพรตีน และจุลินทรีย์โพรไบโอติก